



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2557

ช่วงวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2557

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออก เม.ย. ติดลบ 0.87 % คงเป้าส่งออกปีนี้โต 5%
- ธ.ก.ส. จ่ายค่าข้าว 5 วัน กว่า 3 หมื่นล้านบาท คาดจ่ายหนี้ข้าวมากกว่า 9 หมื่นล้านบาทแล้วเสร็จ มิ.ย. นี้
- บริษัทพีพี เรทติ้ง มองทหารยึดอำนาจไม่กระทบเครดิตไทย
- คลังเสนอ คสช. งบปี 58 ขาดดุล 2 แสนล้านลงทุนรถไฟรางคู่-รถไฟฟ้า
- ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่ำสุดรอบกว่า 3 เดือน จากสถานการณ์การเมืองในประเทศและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟันตัว คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 32.55-33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศภายหลังการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา หลายฝ่ายมีการจับตามองว่า คสช. จะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบใด ซึ่ง คสช. ได้กล่าวว่า จะเข้ามาเพื่อปลดล็อกเงื่อนไขในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านงบประมาณที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถดำเนินการได้ โดยโครงการแรกที่ คสช. ดำเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลก่อนและรัฐบาลรักษาการไม่สามารถนำเงินมาจ่ายค่าข้าวให้แก่เกษตรกรได้ โดยเพียงแค่ 5 วันทำการ (26-30 พฤษภาคม 2557) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินคืนให้กับชาวนาได้กว่า 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะจ่ายเงินค่าข้าววงเงินกว่า 92,000 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ ได้ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ซึ่งการดำเนินการของ คสช. ในการจ่ายเงินค่าข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเนื่องจากเกษตรกรถือเป็นกลุ่มกำลังซื้อที่สำคัญของประเทศ และมีส่วนช่วยในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่มีต่อ คสช. เพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้สิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจและความกังวลอย่างต่อเนื่องว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศคือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะล่าช้าจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มีความชัดเจนในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่ง คสช. ได้ให้ความสำคัญและแสดงความตั้งใจในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 โดยตั้งงบประมาณขาดดุล 2 แสนล้านบาท โดยเร่งผลักดันโครงการลงทุนรถไฟรางคู่-รถไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอต่อ คสช. ก่อนประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะทำให้หลายฝ่ายคลายความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่คาดว่าจะล่าช้าลงไป และมีการนัดหารือส่วนราชการต่างๆ ในการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ซึ่งการเข้ามาดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ ต่อเศรษฐกิจของประเทศของ คสช. ส่งผลให้หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 น่าจะกลับมาขยายตัวในระดับที่ดี ภายหลังจากที่ไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยชะลอตัวร้อยละ 0.6 จากการการที่ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และการที่ชาวนาได้รับเงินค่าข้าวค้างจ่าย จะมีส่วนช่วยที่จะช่วยทำให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป สอดคล้องกับการที่พีพี เรทติ้ง ได้ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของ



ไทยว่าการที่กองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลไม่ได้เป็นปัจจัยเชิงลบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเครดิตของประเทศ แต่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อเครดิตของไทย คือความรวดเร็วในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล โดยการยอมปฏิบัติตามรัฐบาลใหม่ที่มาจากกองทัพ หรือที่ม็อกทัพหนุนหลังอย่างกว้างขวาง ตามด้วยกระบวนการที่โปร่งใสนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในที่สุด

ในส่วนของสถานการณ์การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2557 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องโดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 17,249.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.87 โดยเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรร้อยละ 7.2 และการปรับตัวลดลงของสินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปีชะลอตัวลงร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ด้านการส่งออกของไทยยังคงมีความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวม โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่างญี่ปุ่น และอาเซียนที่แนวโน้มการส่งออกปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าการส่งออกของไทยในปี 2557 น่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5 จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่น่าจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ พ.ค. เพิ่มขึ้นที่ระดับ 83.0
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซน พ.ค. เพิ่มขึ้นที่ระดับ 102.7
- ยอดค้าปลีกญี่ปุ่น เม.ย. ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 มากสุดนับตั้งแต่ปี 2554
- ราคาน้ำมันดิบดูไบสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 106.50 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 83.0 จากระดับ 81.7 ในเดือนเมษายน เช่นเดียวกับยูโรโซนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ระดับ 102.7 จากระดับ 102.0 ในเดือนเมษายน ขณะที่ญี่ปุ่นยอดค้าปลีกเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 4.4 (ถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554) ผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

สำหรับการขยายตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนนั้น แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่างมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นี้ หากเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะส่งผลดีกับการส่งออกของไทย เนื่องจากสหรัฐฯ และยูโรโซนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในยูเครนและลิเบียที่ยังคงยืดเยื้อ เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันดิบดูไบในสัปดาห์นี้ให้ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 106.50 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 มิถุนายน 2557)

- สถานการณ์การประชุมของกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจการบริหารประเทศ
- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจำเดือนพฤษภาคม